

๒. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ลำดับที่	คุณธรรมเป้าหมาย	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ	แนวทาง/มาตรการ
๑	พอเพียง	happinometer หัวข้อ Happy money	สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับบุคลากร	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๒	วินัย	สุขภาพของบุคลากรที่มีแนวโน้มเป็นโรค NCD สูงขึ้น	เสริมสร้างวินัยในการออกกำลังกาย	ส่งเสริมการออกกำลังกาย
๓	จิตอาสา	การสื่อสารภายในองค์กรและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรต่างกลุ่มงาน โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกัน	จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมด้วยกัน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคม	ผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านจิตอาสา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกองเข้าร่วมกิจกรรมของกรมอนามัย
๔	วิถีวัฒนธรรมไทย	การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภูมิปัญญา ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย - ส่งเสริมการไหว้ เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส และมารยาทที่ดีงาม 	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีไทย

ลำดับที่	คุณธรรม เป้าหมาย	ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากทำ	แนวทาง/มาตรการ
๕	ศีลธรรม	บุคลากรใน หน่วยงานมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทาง ศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การเข้าร่วมสวดมนต์	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ - ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนา - จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำ กิจกรรมทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การละหมาด - สร้างขวัญกำลังใจให้กับ บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงแก่ หน่วยงาน เพื่อเป็นแรง บันดาลใจในการทำงาน แก่บุคลากรท่านอื่น 	<p>เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมวิถี วัฒนธรรมไทย และสืบสาน ประเพณีไทย</p> <hr/> <p>ส่งเสริมและสร้างขวัญ กำลังใจให้คนดี คน เก่ง ใน ทุกระดับ เพื่อเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติงาน (เป็นศีลธรรม ข้อ มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดี มีสุข เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔)</p>